

Sau khi chồng "Đón nhốt Việt Nam Cộng hòa" sắp xong, người ta đã thêm một câu chuyện về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nào là Diệm ái nam ái nữ, nào là Diệm có tình với cô em dâu Trần Lệ Xuân (vợ Nhu). Rồi dùng lên chuyện về đứa con rồi chuyện Diệm...

Mối tình đầu của ông Diệm

Vào ngày sinh tháng đẻ, người sinh chồng Ngô Đình Diệm cho thế này về có nhiều từ khác nhau. Tác giả C.Đ viết trên một tờ báo ở nước ngoài: Ông sinh ngày 21/7/1897 tại làng Đồi Phong Lạc, tỉnh Quảng Bình. Nhưng theo lời bà Ngô Đình Thị Hiệp (vợ của mẹ chồng ở Australia, tháng 102 tuổi) thì ông Diệm được rửa tội tại nhà thờ Phú Cam, tên baptismal là Gioan Baotixita, sinh ngày 3/1/1901, do Mẹ Thuyền (tên ông Hoàng Thuyền, một người thuộc Hoàng phái) đỡ đầu.

Ông Hoàng Thuyền là thân phụ của hai ông Ngô Đình và Ngô Trọng, hai nhân vật này người dân Huế đều biết tên. Sau này, khi lê gót nước ngoài (1945-1954), tại Thụy Sĩ, ông Diệm lập căn cước ngày sinh là 3/1/1901 tại Huế, theo đúng ngày ghi trong lời rửa tội nhà thờ Phú Cam.

Năm 1918, ông Diệm học tại Huế, Trường Pellerin, là trường dòng Công giáo. Lúc này ông 17 tuổi, cái tuổi biết yêu. Thời gian này ông cũng có một mối tình. Chuyện này được một người kể như sau: Ông tri phủ Nguyễn Văn Cao làm quan thời Bảo Đại, thời ông là bạn thu nhỏ của ông Diệm.

Một lần, vào cuối năm trung học, chồng Diệm cùng một bạn trai ra chân cầu Bạch Hạc để ngắm hóng mát. Ông Diệm tâm sự với bạn: "Do đã thấy họ và mình là không bao giờ để chuyện yêu được tình ái lãng nhãng trong tâm trí mà dồn tất cả vào việc học. Hai anh tôi là Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thị Lạc nào về thăm cũng dồn dõng kể chuyện: dõng họ Ngô Đình ta có gì tích cực Phúc Thọ, Sơn Tây, sau lên học vào Quảng Bình, lúc nào cũng không được thua kém các dõng họ khác. Các anh bạn tôi phải cố gắng học hành để có một tương lai tươi sáng. Thầy đã làm được quan Thượng thư đầu triều, làm sao anh em mình không nên bắt đầu chí khí vinh quang và nghiêm túc của thầy".

Ông Diệm còn kể tiếp: "Chính nhờ những người giáo huấn này mà cả hai năm Première Année cũng như Deuxième Année tôi đã được như trường Pellerin. Thú thật nếu anh Thị Lạc không đi tu thì tôi sẽ là một linh mục đầu tiên của dòng họ Ngô Đình". Ông kể tiếp: "Tôi khi 12, 13 tuổi, tôi đã một lần được nhìn thấy mình đứng phụng sự Chúa, nhưng anh Thị Lạc đã nhận lãnh vinh dự và thầy tôi cũng không muốn trong gia đình có thêm hai người đi tu để quên phần sự nghiệp".

Kể về tình yêu, ông nói: "Không hiểu tôi gặp người con gái này có phải do Thánh ý hay không? Một buổi chiều, về đến phố xe tôi ở trước cửa nhà, tôi phía nhà thờ Phú Cam, gia đình của quan Thượng học Nguyễn cũng về để xem tôi chiều xong. Quan Thượng học Nguyễn với thầy tôi là chồng dõng họ khi xưa ở Pénang và là bạn học họ nên khi quan Thượng học Nguyễn gặp tôi là nhận ra ngay.

Sau đó, ngài gọi tôi về với bà Thượng học và mẹ người con. Trong số đó có người con gái út là tôi ở trường Trang Đài. Nàng đẹp tuyệt vời, khuôn mặt nàng tỏa ra vẻ thánh thiện. Tôi đánh bạn bạn quan Thượng học và gia quyến vào thăm nhà, nhưng ngài vì con chồng với vợ gặp. Cả hai ông bà đều

phê bình: "Cố u Diệm sỡ đàn bà con gái "

Khi trở thành tri phủ Hòa Đa, Thuận vũ Bình Thuận, ông Diệm chắc hẳn đã cố gắng thân dù rất nhiều gia đình quan trọng danh giá đánh tiếng gả con gái cho ông. Năm 1948, khi ông đã là tuấn tử, giỏi thân cận của ông không ai nghe ông nói về đàn bà con gái. Chính vì vậy mà trong giao tiếp mọi người chỉ toàn nói về chuyện tu hành, đạo đức thánh thiện, và không ai dám đề cập chuyện tình cảm riêng của ông.-